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คําตอบกระทูถาม 

ที่ ร.๔๓ 
เร่ือง การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ของ นายกระจาง ธรรมโชติ สมาชิกสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
 

 ตามที่ทานสมาชิกผูมีเกียรติไดต้ังกระทูถามทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่อง 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น รัฐบาลขอตอบเปนขอๆ ดังนี้ 
 คําถาม 
 ๑. มีคณะใดบางที่สภามหาวิทยาลัยใหเปดทําการสอนได แตยังมิได
ดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ และมีเหตุผลอยางไรที่ทางมหาวิทยาลัย
มิไดดําเนินการใหเปนไปตามนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคของการตั้งใมหาวิทยาลัย
เริ่มแรก 
 ๒. ต้ังแตมีการต้ังมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นแลว รัฐบาลไดเห็นความสําคัญในเรื่องนี้
โดยจัดสรรงบประมาณใหตลอดมา แตมหาวิทยาลัยก็มิไดรับการพัฒนาแตอยางใด ขอ
ทราบเหตุขัดของของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ เพราะการเบิกจายงบประมาณก็โดยมีได
ดําเนินการเชนนี้ ขอทราบวาเงินงบประมาณจํานวนนี้อยู ณ ที่ใด และเหลืออยูเทาใด 
และ รัฐบาลจะมีวิธีการอยางไร เพื่อใหงบประมาณสวนนี้สามารถทําประโยชนในดาน
การศึกษาอยางจริงจัง 
 ๓. โดยที่นโยบายของรัฐบาลเพื่อใหการศึกษาของประเทศกระจายออกไปทุก
สวนของภูมิภาคแตการกระทําของรัฐบาลมิไดเปนไปเชนนั้น 
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เพราะแมจะไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกลาวแลว ก็ปรากฏวายังมีคนเปนจํานวนมาก
หล่ังไหลเขามาศึกษาในกรุงเทพฯ ขอทราบวารัฐบาลไดทราบเหตุผลในเรื่องนี้หรือไม 
และขอทราบวามีเหตุขัดของอยางไรที่รัฐบาลไมสามารถดําเนินการเพื่อมิใหคนเขามา
เรียนในสวนกลาง เพราะเปนการสินเปลืองมาก เปนภาระของพอแมและผูปกครองและ
ถารัฐบาลทราบเหตุผลในเรื่องนี้แลว ขอทราบวาไดดําเนินมาตรการเพื่อการแกไขและ
ปองกันอยางไร 
 ๔. เนื่องจากโครงการพัฒนาการศึกษาระดับนี้ในภาคใตไมดีเทาที่ควร 
เนื่องจากไมมีอาจารยไปสอนนั้น ขอทราบวารับบาลไดมีการวิจัยสาเหตุในเรื่องนี้
หรือไม และจะมีนโยบายเพื่อการชักจูงใหอาจารยมีความสนใจในการศึกษาในภาคใต 
และกระตือรือรนที่จะไปสอนอยางไร และจะมีเงินจํานวนหนึ่งเปนการตอบแทน
อาจารยใหมีรายไดเพียงพอและเทาเทียมกับอาจารยที่สอนในกรุงเทพฯ ไดหรือไม 
 คําตอบ 

๑.คณะตางๆ ที่ไดรับอนุมัติใหเปดการสอนมี คณะศึกษาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะตางๆเวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการสอนไป
ตามปกติ สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๕ 
เลม ๙๒   ตอนที่ ๓๙   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 

 
 ๒. รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาในภาคใตและให
ความสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยนี้อยางมากเสมอมา จนกระทั่งนับไดวาเปนม
หาวิทยาลัยที่พัมนาเร็วมากที่สุด มหาวิทยาลัยหนึ่ง ครั้นเมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ถูกกระทบกระเทือนโดยปญหาเรื่องราคาน้ํามัน คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จึงทําใหโครงการกอสรางบางรายลาชาไป อันเปนเหตุใหการ
เบิกจายเงินตองลาชาตามไปดวย ขณะนี้มีเงินเหลืออยูทั้งสิ้น ๕๐,๒๑๙,๓๐๔ บาท 
 ๓. รัฐบาลตระหนักถึงเรื่องนักเรียนในตางจังหวัดหลั่งไหลเขามาเรียนใน
กรุงเทพฯ เปนอยางดี ทั้งนี้ มิใชแตระดับอุดมศึกษาเทานั้น ระดับอื่นๆ ก็ประสบปญหา
เชนเดียวกัน ในสวนของอุดมศึกษา รัฐบาลไดพยายามแกไขปญหานี้โดยพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัด และพยายามสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในภูมิภาค
นั้นๆ เขาเรียน ใหมากขั้น ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งเดิมรับนักเรียนจาก
ทองถิ่นภาคใตที่เรียนดีเขาเรียนโดยมิตองผานการสอบคัดเลือกทั่วไป เพียงรอยละ ๑๐ 
ของจํานวนที่รับทั้งหมด ในปการศึกษาที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยเตรียมการที่จะรับ
นักเรียนดีจากทองถิ่นภาคใตเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๓๐ และอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อ
รัฐบาลสามารถปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนมัธยมในภาคนั้น ใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
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จึงเปนเครื่องประกันไดวาในปการศึกษาที่จะถึงนี้ จะมีนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูใน
ภาคใตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางนอยรอยละ ๓๐ ของจํานวน
นักเรียนที่ไดรับในครั้งนี้ อันจะเปนการผอนคลายภาระของผูปกครองลงไปไดบาง อนึ่ง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีสาขาอยูตางจังหวัดรวม ๔ แหง คือ ที่บางเสน 
พิษณุโลก มหาสารคาม และสงขลา ในการรับนิสิตนักศึกษาไดประกาศรับโดยมุงหมาย
ที่จะรับนิสิตนักศึกษาในตางจังหวัด บริเวณที่สถานศึกษาแตละแหงตั้งอยู ฉะนั้น นิสิต
นักศึกษาผูใดที่สอบคัดเลือกไดแหงใดจะตองเขาเรียน ณ ที่แหงนั้น การจะขอยายได
เฉพาะในบางกรณีเทานั้น นับเปนการปองกันมิใหผูที่ควรจะศึกษาในตางจังหวัดยายมา
เรียนในพระนคร 
 สําหรับการรับนักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาภาคสมทบในปการศึกษาใหมนี้ ได
ประกาศรับและกําหนดวันสอบคัดเลือก โดยแบงออกเปน ๒ ประเภท สําหรับผูที่อยู
ตางจังหวัด กําหนดใหสอบพรอมกันทุกแหง และจะรับประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ 
คน (๒,๕๔๕ คน) สวนในพระนครนั้นจะรับเพียงประมาณ ๑,๒๐๐ คน (๑,๒๕๐ คน) 
เทานั้น ทั้งนี้จะเห็นไดวาพยายามที่จะเรียนในตางจังหวัดใหมากเพื่อจูงใจใหไมตองเขา
มาเรียนในพระนคร 
 สําหรับการรับนิสิตขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนด แตจํานวนที่จะรับ
ในตางจังหวัดจะมีจํานวนมากกวาที่จะรับในพระนครเชนกัน 
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 ๔. สําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นั้นยังอยูในสภาพที่เพิ่งเริ่มงาน 
เพราะการพัฒนาอุดมศึกษาในภาคนี้เพิ่งยางเขาปที่ ๖ เทานั้น แมรัฐบาลจะพยายาม
สนับสนุนทางดานกําลังเงินงบประมากเทาใดกมิอาจจะชวยแกปญหาตางๆไดหมดทุก
ประการ โดยเฉพาะปญหาเรื่องกําลังคนรัฐบาลตระหนักถึงปญหานี้ดี จึงพยายามหา
สิ่งจูงใจเทาที่ระเบียบแบบแผนของทางราชการจะอํานวยในเรื่องสวัสดิการและ
ทุนการศึกษาใหแกอาจารยมหาวิทยาลัยนี้ ขณะนี้มีผูสําเร็จการศึกษาจากทุนที่รัฐบาลจัด
ใหกลับมาสอนอยูในมหาวิทยาลัยนี้เปนจํานวนมาก และที่กําลังศึกษาตอกมีอีกหลาย
คน 
 สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีสาขาอยูที่จังหวัดสงขลานั้น ไมมี
ปญหารุนแรงเรื่องการขาดแคลนอาจารย เพราะมีอาจารยประจําเพียงพอ แมจะมีขาด
แคลนบางวิชา บางขณะมหาวิทยาลัยก็สามารถสงอาจารยเฉพาะวิชานั้นๆ จากเครือ
มหาวิทยาลัยเดียวกันไปชวยสอน คราวละภาคเรียนที่เปดสอนวิชานั้นๆได และไดปฏิ
บิตเชนนี้เสมอมา 
 ภาคใตนั้นอยูไกลจากพระนครมาก การเดินทางสวนมากตองอาศัยรถไฟซึ่ง
ตองใชเวลาเกือบ ๒๐ ช่ัวโมง มีผูโดยสารแออัดทําใหเกิดความไมสะดวกนานับประการ
ผิดกับการเดินทางไปยังภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไมตองเสียเวลา
เดินทางมากนัก และมีทางคมนาคมสะดวก เมื่อผูที่ทําการสอนทางภาคใตมีความจําเปน
จะตองเขามาพระนครตองเสียคาใชจายและเสียเวลาการเดินทางมาก ทําใหเกิด
ความรูสึกลําบากและทอแทใจประกอบกับคาครองชีพสูงกวาปกติ จึง 
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ทําใหไมคอยมีผูสมัครใจไปสอนนัก แมผูที่ไปทําการสอนอยูแลว ก็มักจะขอยายกลับมา
สอนในพระนครมากดวยกัน 
 หากไดเงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับอาจารยบางทําเวลาเดินทางใหเร็วกวา
ที่เปนอยูในปจจุบัน และสะดวกไมยัดเยียดอัดแอ อาจจะเปนการจูงใจใหการขาดแคลน
อาจารยในภาคใตนอยลงเปนอันมาก 
 อยางไรก็ตาม ประเด็นที่วาจะมีเงินจํานวนหนึ่งเปนการตอบแทนอาจารยใหมี
รายไดเพียงพอและเทาเทียมกับอาจารยที่สอนในกรุงเทพฯ ไดหรือไมนั้น จะขอรับไว
พิจารณาตอไป 


